

เปิดแล้ว โรงแรมโตเกียว แมริออท โรงแรมแห่ง ล่าสุดบนเนินเขาชินากาวา ภายใต้การบริหารของแบ รנדแมริออท โฮเทลส์ ที่กำลังเติบโตในเอเชียและทั่ว โลก



กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2556 – แมริออท อินเตอร์เนชันแนล เปิดโรงแรมโตเกียว แมริออท ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นในชื่อ โทเคนยาม่า



โรงแรมโตเกียว แมริออทนับเป็นแห่งที่ 12 ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทโรงแรมระดับโลก และเป็นแห่งที่ 3 ภายใต้ แรนด์แมริออท โฮเทลส์ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมทั้งสิ้น 500 แห่งในเกือบ 60 ประเทศ โรงแรมแห่งนี้ ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 249 ห้อง ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากสถานีรถไฟชินากาวา ทั้งยังสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟโตไกโด สนามบินฮาเนดะ และรถไฟสายยามาโนเอะ ซึ่งเป็นสายรอบใจกลางกรุงโตเกียวอีกด้วย

การเปิดโรงแรมโตเกียว แมริออท ทำให้แมริออท อินเตอร์เนชันแนลมีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านประสบการณ์การให้บริการอย่างมีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ในปีพ.ศ. 2563 และการประกาศของยูเนสโกให้วัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นมีฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะประกาศในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

โรงแรมโตเกียว แมริออท สะดวกต่อการเข้าถึงอาณาบริเวณสำคัญ 2 ส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและสองในสามร้านอาหารของโรงแรมมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม โรงแรมแห่งนี้เป็น การเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ โทเคนยาม่า การ์เดนส์ ลาฟอเรท โตเกียว พร้อมการปรับปรุงและตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่ ดำเนินงานโดย โมริ ทรัสต์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาบริหารกับแมริออท อินเตอร์เนชันแนลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

มิสมิวโกะ ดาเตะ ประธาน โมริ ทรัสต์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “โรงแรมโตเกียว แมริออท เป็นแบรนด์ในระดับนานาชาติลำดับที่ 4 ที่ทางกลุ่มบริษัทของเราได้เปิดตัวในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา นับเป็นความนำยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแมริออท โฮเทลส์ ซึ่งเป็นแบรนด์หลักสำคัญของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พันธมิตรของเราเปิดโอกาสให้เรายังคงใช้โปรแกรมเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าของเราได้

“แขกทั้งเก่าและใหม่ จะยังคงสามารถค้นพบเรื่องราวต่างๆ มากมายเกี่ยวกับ โทเคนยาม่า ซึ่งมีมาช้านานในฐานะที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและความงามได้เช่นเดิม เรายังคงมุ่งมั่นผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเฉพาะแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่แมริออทจะได้มอบเป็นประสบการณ์ให้กับแขกที่มาพัก ไม่มีข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้นในใจของฉันว่า โตเกียว แมริออท จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ๆ แขกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะต้องหลงรัก”

มร. ไช่ม่อน คูเปอร์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโรงแรมที่สวยงามในวันนี้ แบบจำลองเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ทั่วโลกคือการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นนั้นๆ ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความรู้และทักษะ ทั้งยังรู้จักตลาดของตนเองเป็นอย่างดี”

“เรามองหาผู้ที่จะมาแบ่งปันค่านิยมและวัฒนธรรมของเรา และเราพบความเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมจาก โมริ ทรัสต์ ซึ่งเราจะร่วมงานด้วยในโตเกียว เรามีความยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกับโมริ ทรัสต์ และการที่แบรนด์ แมริออท โฮเทลส์ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมที่สวยงามแห่งนี้”

โรงแรมโตเกียว แมริออท ใช้สถานที่บนเนินเขาร่วมกับโทเคนยาม่า การ์เดนส์ ซึ่งมีพื้นที่ 6,800 ตารางเมตร เป็นโอเอซิสเขียวชอุ่ม และเคยเป็นที่พำนักของโชกุน โทกุกาวา อิเอะมิตสึ (พ.ศ. 2147 – พ.ศ. 2194) ทำเลนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แต่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาทีก็จะถึงร้านค้าหรูหราในย่านกินซ่าและความบันเทิงยามค่ำคั่นในย่าน รปปงหงิ ที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้มีสิ่งต่างๆ มากมายให้ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นครั้งแรกและที่กลับมาเยือนอีกครั้งได้ค้นพบ

แมริออท โฮเทลส์ จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆ แก่แขก ด้วยการปรับเปลี่ยนลิบบบี้และพื้นที่ในบริเวณโรงแรมโดยออกแบบให้เหมาะกับนักเดินทางเพื่อธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่ผู้ซึ่งผสมผสานการทำงานและการใช้ชีวิต อย่างมีสไตล์

และต้องการการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและควมมีคุณภาพสูง ซึ่งแมริออทได้นำเสนอการออกแบบในคอนเซ็ปท์ใหม่เพื่อตอบรับวิถีของนักเดินทางรุ่นใหม่ในทุกวันนี้

ผู้ที่กำลังเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน หรือทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันจะได้พบกับความสะดวกสบาย พื้นที่สำหรับการประชุมที่ครบครันด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย ห้องพักที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นธรรมชาติ สถานที่สำหรับดื่มและรับประทานอาหารที่มีชีวิตชีวา และการบริการอันน่าประทับใจตามแบบฉบับของแมริออทที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก พร้อมสถานที่สำหรับจิบน้ำชาในสวนที่ออกแบบโดยสถาปนิก อาราคะ อิโซซากิ และ โบสถ์เล็กๆ 2 แห่ง (โดย 1 แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557) สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา โอเอซิสกลางเมืองแห่งนี้ยังเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคลสมรสของว่าที่คู่บ่าว-สาวอีกด้วย

เกี่ยวกับแมริออท โฮเต็ลส์ □

แมริออท โฮเต็ลส์ มีโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 500 แห่งในเกือบ 60 ประเทศทั่วโลก โดยกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางในทุกๆ ด้านสำหรับแขกที่เข้าพัก เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการเดินทางที่ดีเยี่ยม แมริออทมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับวิถีของนักเดินทางทั่วโลกที่ผสมผสานระหว่างงานและการใช้ชีวิต และเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงห้อง เกรทรูม ซึ่งเป็นอนาคตแห่งการประชุม และหน่วยเคลื่อนที่สำหรับให้บริการแขกที่ยกระดับสไตล์และการออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยี โรงแรมแมริออททั้งหมดเข้าร่วมในโปรแกรมแมริออท รีวอร์ด (Marriott Rewards) โปรแกรมสมาชิกที่ได้รับรางวัล ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกรับคะแนนสะสมเพื่อห้องพักโรงแรม หรือไมล์เดินทางโดยสายการบิน สำหรับการใช้จ่ายต่างๆ ดอลลาร์ในระหว่างการเข้าพัก สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.MarriottHotels.com

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (NYSE: MAR) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการจองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ www.marriott.com และค้นหาข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.marriottnewscenter.com